



วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวกปี A

(วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2017)

พี่น้องที่รัก เป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างยิ่งสำหรับเปโตร ยากอบ และยอห์นที่มีโอกาสเห็นและเป็นพยานถึงการประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้า พวกเขาเห็นภาพลวงหน้าเกี่ยวกับพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์จะทรงรับร่วมกับพระบิดาหลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ซึ่งเป็นภาพลวงหน้าของพระสิริรุ่งโรจน์ที่เราทุกคนหวังจะมีส่วนร่วมในสวรรค์เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง อัครสาวกสามท่านนี้เป็นกลุ่มที่พระเยซูเจ้าทรงโปรดปรานเป็นพิเศษและมักพาไปไหนมาไหนตามลำพังบ่อยๆ ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงอนุญาตพวกเขาทั้งสามให้ไปที่บ้านของโยริสพร้อมกับพระองค์เพื่อเป็นพยานถึงการปลุกบုตรหญิงของหัวหน้าศาลาธรรมคนนี้ให้คืนชีพ (เทียบ มก 5:37) และในสวนเกทเสมนีพระองค์ทรงพาพวกเขาแยกไปกับพระองค์เพื่ออยู่ใกล้ชีวิตขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา (เทียบ มก 13:33) หกวันก่อนที่พวกเขาทั้งสามจะได้รับพระมหากษัตริย์คุณดังกล่าว พระเยซูเจ้าทรงแจ้งให้บรรดาศิษย์ทราบว่า “**พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวูโส หัวหน้าสมณะ และธรรมจารย์ จะถูกประหารชีวิต แต่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม**” (มธ 16:21) ในฐานะตัวแทนของบรรดาศิษย์เปโตรทูลทัดทานเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “**เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลัง เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์**” (มธ 16:23) บรรดาศิษย์ต้องเรียนรู้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ในรูปแบบที่พวกเขากำลังคาดหวัง แทนที่จะเป็นพระเมสสิยาห์ผู้เสด็จมาปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวโรมัน พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเมสสิยาห์ผู้ทุกข์ทนและจะทรงถูกประหารชีวิต แน่نون คำทำนายครั้งนี้ทำให้บรรดาศิษย์ตกใจและผิดหวังในตัวพระองค์เป็นอย่างมาก พวกเขาสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ แต่เวลานี้พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ในไม่ช้า ความหวังทุกอย่างของพวกเขากำลังจะพังทลายลง เพื่อให้กำลังใจและความมั่นใจแก่บรรดาศิษย์ว่าความเสียสละและความพยายามของพวกเขาในการติดตามพระองค์จะไม่มียวันสูญเปล่า พระองค์จึงทรงให้ตัวแทนของพวกเขาเห็นถึงสิ่งที่กำลังรอคอยพระองค์อยู่เบื้องหลังพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ ซึ่งพวกเขาจะมีส่วนร่วมด้วย

ขณะที่พระองค์ทรงประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวกทั้งสามโมเสสและเอลียาห์ได้แสดงตนสนทนากับพระองค์ โมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าบนภูเขาซีนาย ส่วนเอลียาห์เป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม ดังนั้น ทั้งสองจึงเป็นผู้แทนธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนบรรดาประกาศก ซึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทำให้สมบูรณ์ (เทียบ มธ 5:17) ยิ่งกว่านั้น การแสดงตนของบุคคลสำคัญทั้งสองยังชี้ให้เห็นว่าพันธสัญญาเดิมทั้งหมดมุ่งตรงมายังพระเยซูเจ้าและพบความครบ

บริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลรอคอย พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงยืนยันความจริงนี้ด้วยการประกาศให้อัครสาวกทั้งสามทราบถึงสถานภาพแท้จริงของพระเยซูเจ้าว่า **“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด”** (มธ 17:5) คำประกาศนี้บอกพวกท่านเป็นนัย ๆ ว่าพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าที่กำลังจะมาถึงเป็นพระประสงค์และแผนการของพระเจ้า พวกท่านไม่ต้องตกใจกลัวและรู้สึกเป็นที่สะดุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราไม่ทราบว่าคุณจะตอบคำถามทั้งสามข้อนี้หรือไม่และฟังเสียงของพระเยซูเจ้ามากน้อยแค่ไหน สิ่งที่เราทราบคือ ต่อมาเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง ส่วนยากอบได้ละทิ้งพระองค์เหมือนศิษย์คนอื่น ๆ เมื่อพระองค์ทรงถูกจับกุม คงมียอห์นคนเดียวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างพระองค์จนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยการยืนอยู่ใต้เชิงกางเขนพร้อมกับพระมารดาของพระองค์ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธและการละทิ้งพระเยซูเจ้าของเปโตรและยากอบเป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ทั้งสองได้กลับมาฟังเสียงของพระเยซูเจ้าอีกครั้ง พร้อมกับมอบชีวิตทั้งครบของตนแด่พระองค์เปโตรได้กลายเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักรในเวลาต่อมาและได้สละชีวิตเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้า ด้วยการถูกตรึงบนกางเขนที่กรุงโรม ยากอบได้ถูกตัดสินประหารชีวิตที่กรุงเยรูซาเลมโดยกษัตริย์เฮโรด เพื่อเป็นพยานถึงความเชื่อในพระองค์เช่นกัน ส่วนยอห์นเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่สี่ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าให้แก่ชนรุ่นหลัง

พี่น้องที่รัก บางคนอาจรู้สึกผิดหวังในตัวเปโตรและยากอบที่ไม่ยอมฟังเสียงและอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงต้องการพวกท่านมากที่สุด แม้ว่าพวกท่านเคยอยู่ใกล้ชิดและไปไหนมาไหนตามลำพังกับพระองค์มากกว่าศิษย์คนอื่น อย่างไรก็ตาม หลายครั้งเราไม่ต่างจากพวกท่านเท่าใดนักจริงๆ เราไม่ได้พบและได้ฟังคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่บนโลกนี้ แต่เราได้พบและรู้จักพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์และคำสั่งสอนของพระศาสนจักร เราได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ผ่านทางศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ยิ่งกว่านั้น เรายังได้เห็นพระองค์ในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระสันตะปาปาหรือนักบุญทั้งหลาย กระนั้นก็ตาม หลายครั้งเราได้ละทิ้งพระองค์โดยการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคุณค่าพระวรสารซึ่งเป็นของประทานจากพระองค์และปล่อยตัวไปตามกระแสความโน้มเอียงทางโลก ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น ให้เรามั่นใจในพระเมตตาอันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์และกลับมาหาพระองค์เหมือนอัครสาวกทั้งสอง จำไว้เสมอว่าพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเป็นเพียงทางผ่านที่นำพระองค์ไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนพระชนมชีพ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ด้วย นั่นคือ ถ้าเรามีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์ เราก็จะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในสวรรค์เช่นเดียวกัน ให้การประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นกำลังใจและเป็นหลักประกันแห่งความหวังในชีวิตนิรันดร์ของเราแต่ละคน **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**